



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า 25

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อธิการบดีมศวแนะนำ..ที่พลาดหวัง อย่างองข้ามมหาวิทยาลัย เปิด-ย้ายสร้างคนคุณภาพ

โดย ข่าวสด วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 02:01 น.

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มศว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีรอบที่ 3 โดยใช้คะแนน O-NET หรือ A-NET จำนวน 11 สาขาสามารถรับนิสิตเข้าเรียนได้ประมาณ 300 กว่าคน แต่มีผู้สมัครกว่า 2,000 คน อย่างไรก็ตาม ดนอยากบอกนักเรียนทุกคนว่าหากนักเรียนคนใดพลาดหวังจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีใด ยังมีสถาบันการศึกษาอีกจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาเอกชน หรือมหาวิทยาลัยเปิด

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวต่อไปว่ามหาวิทยาลัยเปิดก็สามารถสร้างคนให้เข้มแข็ง และเป็นอีกระบบที่ดีมากในการทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตัวเอง ทั้งนี้คนที่เรียนในมหาวิทยาลัยเปิดส่วนใหญ่จะมีความเข้มแข็ง มีความมานะพยายาม การเรียนจะทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะเห็นว่าคนที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเปิดส่วนใหญ่จะรักการเรียนอย่างต่อเนื่อง ขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวเอง แตกต่างกับผู้ที่เรียนในมหาวิทยาลัยปิดที่มีอาจารย์คอยป้อนความรู้ให้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเรียนในมหาวิทยาลัยปิดเป็นระบบที่เอื้ออาหารมีอาจารย์คอยสอนคอยบอกแนะนำจนบางครั้งทำให้เด็กไม่ขวนขวายช่วยตัวเองเท่าที่ควร

นอกจากนี้ยังมีเส้นทางอื่นๆ อีกสำหรับผู้พลาดหวังจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็คือ อาจจะหาความรู้เพิ่มเติมหรือหาประสบการณ์ความรู้ในด้านอื่นๆ จากนั้นค่อยหาเวลา หาโอกาสเข้ามาเรียนหรือมาสอบในสถาบันการศึกษาที่ตัวเองสนใจ การหาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้พลาดหวังมองเห็นคุณค่าในชีวิต อย่างไรก็ตามยังอยากเห็นเมืองไทยสร้างคนในระดับอาชีวศึกษาหรือวิชาชีพให้เข้มแข็ง ยกกระตือรือร้นในระดับอาชีวศึกษาขึ้นมาให้เป็นที่ยอมรับ อย่าลืมนึกว่าหัวใจประเทศไทยอยู่ที่การศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทำอย่างไรให้สังคม พ่อแม่ผู้ปกครอง สังคมเห็นคุณค่าของการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา หากสังคมมองเห็นคุณค่าการเรียนในระดับอาชีวศึกษา จะทำให้การแข่งขันสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่อยๆ ลดลง อธิการบดี มศวกล่าว

หน้า 25